



**HAI
ĐƯA
NGHEO**

NHU-PHY



Copyright © Dakto

Viên Kính
277 - HỒN BÌNH THƯỜNG, SÀI GÒN



Như Phỹ

NG. DUY LOI -
DALAT

Hai đứa nghèo

NHƯ PHỠ

Ballade



Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo.



Nên ngại không dám nói yêu ai một câu. Dám mơ dám mộng gì sang



đâu, Người ta sẽ bảo mình ham giàu còn thêm mang tiếng học trò cao.



Minh nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn. Quen người con gái thấy em còn nghèo

Giấy phép số 4033-BTT/PIINT
ngày 25-8-1971

cấm trích dịch in lại
dưới mọi hình thức



hơn. Muốn mua món quà tặng cho em làm duyên với nàng mà không



tiền. Nhờ em thông cảm cho mình liền. Khi biết nhau em nghèo tôi cũng



nghèo. Hai đứa yêu sẽ làm đám cưới nghèo. Đám cưới



nghèo khay trầu mâm rượu đơn sơ Ai có cưới tôi đành cam chịu người



oi ! Trời cho hai đứa mang chung con số nghèo. Nên càng tha thiết mến tôi em về



theo. Mến nhau lúc đời còn gieo neo. Tiệc vui cưới hỏi lại không



làm vì nay hai đứa tôi cùng nghèo. FINE

Đang in :

Mái tóc thê số 2

Tội mắt người yêu số 2

Lớp nhạc HỒNG VÂN TRẦN QUÝ



THƠM VÂN

với làn hơi trong trẻo mà chúng ta nghe qua các làn sóng điện Đài PHÁT THANH và TRUYỀN HÌNH.



HUY HÙNG có nhiều vọng trình diễn kịch-dòng nhạc. Chúng ta sẽ nghe Huy Hùng hát qua làn sóng điện Đài Phát Thanh và Truyền Hình.

Ghi tên tại 16/47 Trần-Bình-Trọng Chợ-Quán (đi qua khỏi Hotel HỒNG-LAN xuống gầu tới bờ sông hồi hẻm 16/47 Lớp Nhạc HỒNG-VÂN TRẦN QUÝ).

Các bạn muốn trở thành ca sỹ nổi danh, để trình diễn tại các Phòng Trà, Sân Khấu Đại Nhạc Hội, đến Đài Phát Thanh, Vô Tuyến Truyền Hình và thu thanh vào Đĩa Hát, hoặc Băng Nhạc. Xin mời các bạn ghi tên theo học lớp nhạc HỒNG VÂN, TRẦN QUÝ hiện là trường ban Nhạc Thời Trang và Hồng Hà Đài Truyền Hình và Truyền Thanh Điều khiển chương trình nghệ thuật băng đĩa hát Continental các bạn sẽ được như ý. Bởi sự tận tâm hướng dẫn trực tiếp của nhạc sỹ Hồng Vân, Trần Quý cùng với sự cộng tác của nhóm ca nhạc sỹ tên tuổi nhất Thủ Đô (Nhóm Nguyễn Văn Đông). Nhóm đào tạo nhiều ca sỹ danh tiếng nhất hiện nay như Giao Linh, Thanh Tuyền, Thục Vân, Tuyết Linh, v.v...

— Theo học lớp nhạc HỒNG VÂN, TRẦN QUÝ chắc chắn các bạn sẽ được hài lòng. Đào tạo các bạn trở thành danh ca trong một thời gian nhanh nhất không đầu bảng, và khi thành tài các bạn còn được mời trình diễn ngay để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

— Một kết quả bảo đảm, một tương lai đang chờ đón các bạn.

Các bạn đón chờ được những sáng tác mới đang phát hành :

**ĐỨA CON THỜI LOẠN — NHÂN CHỨNG
CHUYỆN CÀNH HOA MIMOSA — TỬ ĐAU
GÁC CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG 2 — MÁI TÓC THÈ 2
TÔI MẤT NGƯỜI YÊU 2 — HOA RƠI MÙA LOẠN
TỐT SỐ ĐÀO HOA — GÁI CÓ CHỒNG 1 và 2
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI — CÓ MỘT NGƯỜI**

**TỔNG PHÁT HÀNH : TÌNH-HOÀ
51, TRẦN-HƯNG-ĐẠO SAIGON**

Sheet Hai đứa nghèo, file .PDF

"Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo."

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Hai đứa nghèo của tác giả Như Phý đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Hai đứa nghèo
- Tác giả: Như Phý
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/2459-hai-dua-ngheo>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com